

# Tập trung khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

**H**iện nay, Yên Bái có số lợn bị tiêu hủy, chiếm tỷ lệ 2,9% tổng đàn. Trong khi con số này ở Lào Cai là 4,44%, Phú Thọ 5,5%, Tuyên Quang 3,5%... Tại Hội nghị cơ quan thú y Vùng I về khả năng khống chế dịch bệnh, Yên Bái được đánh giá cao về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP).

Thống kê cho thấy, một số huyện của Yên Bái đang khống chế giảm được bệnh dịch. Huyện Yên Bình, Mù Cang Chải, Trạm Tấu nhiều ngày nay không phát sinh thêm lợn bệnh và có 5/10 xã có dịch của thành phố Yên Bái qua 60 ngày không phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, 13 trang trại chăn nuôi lợn quy mô từ 500 con lợn nái và 1.000 lợn thịt trở lên và 308 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô từ 5 lợn nái và trên 50 con lợn thịt vẫn an toàn. Ông Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: "Mù Cang Chải là địa phương cuối cùng trong tỉnh có 20 hộ của 3 bản thuộc 2 xã Nậm Khắt và Hồ Bốn có lợn mắc bệnh dịch, từ ngày 21/8 đến nay trên địa bàn huyện không có thêm lợn mắc bệnh. Huyện đã thực hiện tốt các yêu cầu, chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt là kiểm soát vận chuyển, buôn bán,



**Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển nông nghiệp huyện Trạm Tấu (bên trái) trao đổi về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với lãnh đạo xã Trạm Tấu.**

giết mổ".

Mặc dù BDTLCP có chiều hướng giảm, nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác phòng và chống bệnh dịch vẫn gặp nhiều khó khăn: chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ vẫn chiếm đa số, hầu hết các hộ này chủ quan, không tuân thủ nghiêm quy trình phòng bệnh; tỉnh chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung, hoạt động giết mổ vẫn ở các cơ sở giết

mỏ nhỏ lẻ, lực lượng thú y mỏng, không kiểm soát triệt để hoạt động giết mổ, thiếu cán bộ thú y. Hiện nay, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi không theo chuỗi cung ứng, mà chủ yếu do tư thương thu mua, vận chuyển, tiêu thụ nên khó kiểm soát. Thậm chí còn xuất hiện hiện tượng vút lợn chết do nhiễm bệnh ra môi trường, khiến cho một số địa phương khó khăn trong khống

chế dịch bệnh. Trong đó, tại Văn Yên, bệnh dịch đã lây lan ra 21/27 xã, thị trấn, trên 3.900 con lợn tiêu hủy.

Trước yêu cầu đến 30/9 khống chế được BDTLCP, các địa phương đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để khống chế. Trong đó, thực hiện bao vây xử lý triệt để các ổ dịch; duy trì hoạt động có hiệu quả các chốt kiểm soát dịch bệnh; tổ chức phun tiêu

độc, vệ sinh khử trùng môi trường; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm bệnh; nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền về phòng, chống BDTLCP; kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân; các địa phương cần ngăn chặn hiện tượng vút xác lợn bệnh ra môi trường; tiếp tục tiêm vắc xin phòng chống các dịch bệnh thông thường trên đàn lợn... Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: "Đối với các địa phương dịch đã qua 30 ngày, cần tiếp tục duy trì công tác chỉ đạo phòng, chống dịch, không để tái phát sinh thêm ổ dịch mới; có tái phát phải đủ điều kiện bảo đảm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh, kết hợp sử dụng các chế phẩm vi sinh vật đã được công nhận lưu hành, đã được kiểm chứng có tác dụng trong phòng chống BDTLCP. Tuy nhiên, cần chuyển hướng dẫn chăn nuôi lợn nhỏ lẻ sang chăn nuôi các vật nuôi khác như chăn nuôi gia cầm, tăng số lứa nuôi tối đa để tăng sản lượng, giá trị chăn nuôi, hoặc chuyển dần sang chăn nuôi lợn tập trung có kiểm soát...".

**HỒNG DUYÊN**

## Văn Yên huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới (NTM), huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; trong năm 2020, xã Đại Phác trở thành xã NTM kiểu mẫu, những năm qua, huyện Văn Yên đã tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua hơn 9 năm tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng NTM, nông thôn Văn Yên đã có bước chuyển biến rõ nét về mọi mặt.

**Đ**ông An là xã được chọn để hoàn thành và ra mắt xã NTM vào cuối năm 2019. Sau 8 năm triển khai thực hiện, xã đã huy động trên 44 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, đã xây dựng các thiết chế văn hóa, kiên cố hóa 11 km đường trục, gần 8 km đường ngõ xóm, 2,5 km đường nội đồng... Đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên 40 triệu đồng; hộ nghèo đa chiều giảm còn 10,58%; xã đã quy hoạch được vùng cây ăn quả 110 ha; xây dựng được 72 mô hình chăn nuôi, 12 tổ hợp tác, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Ông Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Xã đã phát

huy tốt quy chế dân chủ, coi nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Mọi nguồn lực đầu tư, đóng góp đều công khai minh bạch, người dân có quyền kiểm tra, giám sát tiến độ thi công của tất cả các hạng mục. Từ đó, đã tạo thành phong trào sôi nổi trong tất cả các thôn để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ". Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 17 tiêu chí, còn tiêu chí trường học và nhà ở sẽ phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 11 để tháng 12/2019 công bố và ra mắt xã NTM.

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Văn Yên, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực. Từ năm 2011

đến nay, Văn Yên đã huy động trên 1.491 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ cộng đồng trên 724 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 147.000 m<sup>2</sup> đất để xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ nguồn lực đó, toàn huyện đã bê tông hóa trên 414 km đường, đạt tỷ lệ 37,9% trên tổng số km đường giao thông nông thôn toàn huyện; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 90,6%; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 giảm xuống còn 18,05%; các hình thức tổ chức sản xuất ngày càng đa dạng và phát huy hiệu quả, toàn huyện hiện có 183 doanh nghiệp, 62 hợp tác xã, 152 tổ hợp tác và 3.112 hộ kinh doanh cá thể; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 33 triệu đồng/người/năm...

Với mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí



**Nhân dân thôn Làng Minh, thị trấn Mậu A bê tông hóa đường giao thông nông thôn.**

NTM với 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm nay có 11/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Ông Vũ Quang Hải - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh huy động và bố trí nguồn lực phục

vụ xây dựng NTM. Cùng đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của toàn xã hội; khuyến khích hình thành các mô hình liên kết theo hình thức nhóm hộ, trang trại, hợp tác xã, nhằm tập trung đất đai, tiền vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn".

**THANH TÂN**